



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๑๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินวงเงินที่ควรจะได้รับ จำนวน ๑ ชุด

๓. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินวงเงินที่ควรจะได้รับ และต้องส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ (ค่าจัดการเรียน
การสอน/ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในครั้ง
นี้จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลในระบบบันทึกเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากสถานศึกษาได้ติดตาม
นักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนในระบบได้แล้ว ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และแจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้ตัดโอนเงินงบประมาณ
ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป
สำหรับบัญชีจัดสรรดูได้จากเว็บไซต์ <http://plan.bopp-obec.info> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำหรับ...

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทักกลับในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ ซึ่งต้องส่งคืนงบประมาณ โดยให้โรงเรียนส่งเงินอุดหนุนคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕